



# Hiện thực khát vọng “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thông qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp trong

thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện chuyên đề gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển; đồng thời, chú trọng phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trên tinh thần đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp, các ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết,

sáng tạo, khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân thực hiện mục tiêu kép. Nhờ vậy, Thái Bình là một trong ít địa phương trong cả nước kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, các địa phương, doanh nghiệp luôn nỗ lực, quyết tâm vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Người dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; sáng tạo, thích ứng trong phát triển kinh tế, đồng lòng cùng cấp ủy,

chính quyền địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Sức mạnh nội sinh trong nhân dân còn được thể hiện qua việc ủng hộ hàng tỷ đồng, nhiều hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đóng góp xây dựng nông thôn mới, chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, giữ gìn an ninh trật tự... Hiện thực hóa khát vọng “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình để trở thành động lực tăng trưởng

kinh tế của tỉnh. Các ngành, địa phương cũng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện vô cùng khó khăn do tác động của dịch bệnh nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình, Thái Bình đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các

công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 10.333 tỷ đồng. Vừa qua, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các nhà đầu tư dự án trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng giá trị của 5 dự án khoảng 600 triệu USD, hứa hẹn sẽ tạo bước phá mạnh mẽ cho kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tranh thủ được thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá. Chính vì vậy, để hiện thực được mục tiêu, khát vọng đã đề ra là “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần phải quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt hơn nữa chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cùng với việc chọn lựa nội dung, đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực thì cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, nêu cao trách nhiệm, năng động và sáng tạo, biến khát vọng thành hiện thực, tạo điểm tựa để tỉnh ta bước vào thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững hơn.

**MẠNH CƯỜNG**

## Cô giáo Trương Thị Tuyết Lan,

Trưởng khoa Lịch sử Đảng - Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh



Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển của đất nước ta nói chung, của tỉnh Thái Bình nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc học tập chuyên đề, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; từ đó nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, thể hiện quyết tâm, tự lực, tự cường thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả mà Đảng ta đã đề ra đó là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh càng phải đoàn kết hơn nữa, tự lực, tự cường hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

## Đồng chí Phạm Xuân Thiện,

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Hưng



Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Hưng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới các chi bộ trong Đảng bộ; đồng thời, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân để vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.



Quê hương Truong Quan (Đông Hưng) ngày càng đổi mới, phát triển.

Ảnh: TIẾN ĐẠT

## CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN Sôi nổi công tác khuyến học, khuyến tài



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho con công nhân lao động Công ty TNHH TAV.

Bước vào năm học mới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần động viên học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi. Đã thành thông lệ, cứ chuẩn bị bước vào năm học mới, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh lại tổ chức gặp mặt, tặng quà con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong khu công nghiệp. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Công đoàn Các khu công nghiệp chỉ tổ chức gặp mặt, trao quà cho đại diện con công nhân lao động tại Công ty TNHH TAV. Theo bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh: Buổi gặp mặt dù không tổ chức quy mô lớn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 song vẫn trang trọng, vui vẻ. Hoạt động thường niên này nhằm động viên các em học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Năm học vừa qua, trong các học sinh là con CNVCLĐ các

khu công nghiệp có 18 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 88 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 6.300 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp trường. Trong số đó, 267 em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Trong dịp này đã có trên 23.000 học sinh là con CNVCLĐ được khen thưởng với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH TAV chia sẻ: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang niềm vui đến cho các con mà còn thể hiện sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn, của lãnh đạo Công ty, góp phần động viên chúng tôi yên tâm, tích cực hơn trong lao động và nâng cao trách nhiệm của mình đối với việc học tập của các con.

Tại Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, buổi gặp mặt trao thưởng cho học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi cũng diễn ra trong không khí vui tươi. Đến dự khen thưởng, các em học sinh đều đạt thành tích cao trong học tập, học tập của mình được ghi nhận, biểu dương. Với các em, đó còn là món quà lớn dành tặng cha mẹ mình. Ông Phạm Văn Trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Kết thúc năm học 2020 - 2021, toàn huyện có 3.637 học sinh con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi cấp trường, 385 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 59 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 6 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong số đó, 73 em có hoàn cảnh khó khăn đạt học sinh giỏi các cấp. Ghi nhận nỗ lực của các em, các công đoàn cơ sở trong huyện đã biểu dương, khen thưởng hơn 4.500 em đạt học sinh giỏi các cấp, học sinh vượt khó học giỏi với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa ở khắp các công đoàn cơ sở huyện Hưng Hà. Năm học 2020 - 2021, toàn huyện có trên 3.600 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập chiếm 83%, trong đó 4 em đạt giải quốc gia, 35 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 179 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 1.370 em đạt học sinh giỏi cấp trường. Nhân

dịp bước vào năm học mới, các công đoàn cơ sở trong huyện đã khen thưởng hơn 3.000 học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 300 triệu đồng. Em Đỗ Bảo Trâm, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Lê Danh Phương (thị trấn Hưng Hà) chia sẻ: Em và các bạn đạt học sinh giỏi rất vui vì được nhận quà của công đoàn nơi bố mẹ công tác. Đây là nguồn động viên, khích lệ chúng em tiếp tục gắng sức học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao hơn nữa trong năm học mới. Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên phối hợp với chuyên môn, hội khuyến học tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền thưởng hàng tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2021, đã có 937 công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp khen thưởng 62.740 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ học giỏi và vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. 14/15 đơn vị tổ chức khen thưởng cho 1.219 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 450 triệu đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích hơn 107 triệu đồng để khen thưởng 215 học sinh là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi thuộc 15 công đoàn ngành và liên đoàn lao động các huyện, thành phố. Công tác khuyến học, khuyến tài đã từng bước phát triển sâu rộng và thường xuyên được củng cố, duy trì cho thấy Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nối dài thêm phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

**MAI THƯ**

Tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021

## SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu giống gà Tò

Sở Khoa học và Công nghệ vừa kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến nhân giống gà Tò và xây dựng mô hình nuôi gà Tò thương phẩm theo hướng VietGAHP” do Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chủ trì thực hiện. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến nhân giống gà Tò và xây dựng mô hình nuôi gà Tò thương phẩm theo hướng VietGAHP” được triển khai tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, nuôi đàn gà Tò hạt nhân thế hệ 2, thôn Tô Hải, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ). Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi giống gà Tò tại tỉnh Thái Bình; chọn lọc, nuôi giữ đàn gà Tò giống hạt nhân; xây dựng quy trình sinh sản tiên tiến nhân giống gà Tò phù hợp với điều kiện địa phương; xây dựng mô hình chăn nuôi gà Tò thương phẩm theo hướng VietGAHP, tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP cho gà Tò, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ). Kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trong đề tài là phương pháp thụ tinh nhân tạo và ấp nở bằng máy cho đàn gà Tò hạt nhân thế hệ 1. Thời gian thực hiện đề tài trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Qua đánh giá kết quả bước đầu thực hiện đề tài, với phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn gà Tò, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở, tỷ lệ gà con loại 1 tăng so với phương pháp tự nhiên, từng bước nâng cao chất lượng giống gà Tò trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: tỷ lệ đẻ đạt khoảng 40%, tăng khoảng 10% so với phương pháp đẻ tự nhiên; tỷ lệ trứng đạt tiêu chuẩn vào ấp đạt khoảng 96%, tăng khoảng 5%; tỷ lệ ấp nở tăng 9,51%; tỷ lệ gà con loại 1 đạt 5,15%. Thời gian tới, đề tài tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo nhằm chọn tạo ra giống gà Tò đạt giá trị mức gà Tò nguyên chủng. Tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi các chỉ tiêu sinh sản của đàn gà Tò hạt nhân thế hệ 1, hạt nhân thế hệ 2, hạt nhân thế hệ 3 và đàn gà Tò thương phẩm. Đồng thời thực hiện tập huấn chuyển giao quy trình thụ tinh nhân tạo, ấp nở trứng gà Tò bằng máy cho các hộ dân nuôi gà Tò tại địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu gà Tò xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) trở thành sản phẩm OCOP.



Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế mô hình nuôi gà Tò tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tô Hải, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

**THU HOÀI**

## HUNG HÀ Thu nhận 146 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3/2021

Sáng ngày 12/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Hưng Hà phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN đợt 3/2021. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, ngày hội HMTN đã thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, tình nguyện viên, các câu lạc bộ thiện nguyện... trên địa bàn đăng ký tham gia. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức đã khám sàng lọc dịch tễ về Covid-19, phân luồng người tham gia hiến máu và thực hiện nghiêm ngặt quy trình “5K” của Bộ Y tế. Kết quả, Ban tổ chức thu được 146 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung lượng máu dự phòng trong cấp cứu, điều trị. Sau 3 lần tổ chức ngày hội HMTN từ đầu năm đến nay, huyện Hưng Hà đã thu nhận 686 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra.

**THANH THỦY**